

THÀNH PHỐ

Cơ bản hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công

Bằng nhiều giải pháp kịp thời, linh hoạt và quyết liệt, thành phố Thái Bình đã cơ bản hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2022. Khối lượng thực hiện các dự án, công trình ước đạt trên 388 tỷ đồng, bằng 114,51% kế hoạch vốn; giá trị thanh toán, tạm ứng trên 334 tỷ đồng, đạt 98,58% kế hoạch vốn.



Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường 454 từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Để đạt được kết quả đó, ngay từ những tháng đầu năm, UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, của tỉnh về đầu tư công, đấu thầu, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; triển khai nhiều giải pháp và ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo, phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tổ chức đấu thầu, đấu giá các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công cộng, 7 khu dân

cư tạo nguồn theo Thông báo số 126-TB/TU, ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án tạo nguồn, các dự án hạ tầng đô thị theo Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, UBND các phường, xã và các phòng, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các công việc cụ thể để đạt mục tiêu giải ngân đề ra. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cho phù hợp. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.

Nhờ quan tâm làm tốt công tác đầu tư công, tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố được đẩy nhanh, hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu, công năng sử dụng; nhiều công trình, dự án được đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả tích cực, phục vụ tốt mục tiêu đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Năm 2022, 40 công trình đang triển khai thực hiện, trong đó 16 công trình, dự án về giao thông, hạ tầng kỹ thuật, giáo dục, công cộng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, công tác nghiệm thu quyết toán cũng được hoàn tất theo đúng quy định. Một số công trình dự án có ý nghĩa to lớn với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng đang được tập trung nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Những ngày này, trên công trường thi công dự án nút thắt đường Đinh Tiên

Hoàng, không khí làm việc khẩn trương, sôi nổi; đơn vị thi công đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, bởi khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, lưu thông hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đô thị thành phố. Chính vì vậy, UBND thành phố quan tâm chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng thi công và thời gian hoàn thành dự án như kế hoạch đề ra, phần đầu hoàn thành giải ngân vốn theo kế hoạch.

Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm tiến độ phải điều chỉnh giảm kế hoạch vốn như đường quy hoạch số 2 thuộc quy hoạch Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình, đường Trần Phú kéo dài, đường đến trung tâm xã Vũ Đông, đường Trần Lâm (từ Lý Bôn đến cầu Sam)... Vì vậy, năm 2023, UBND thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư việc thực hiện dự án và giải ngân các nguồn vốn, kịp thời ngăn chặn, kiên quyết xử lý những sai phạm trong đầu tư công ngay từ khi mới phát sinh. Giao kế hoạch vốn đầu tư công sớm để các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện; chủ động các giải pháp tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, giải phóng mặt bằng; lựa chọn nhà đầu tư có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

MINH NGUYỆT

Xưa thắng giặc, nay thắng nghèo

Sau khi xuất ngũ trở về địa phương cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng với ý chí tự lực CCB Phạm Văn Ba, xã Đông Minh đã vượt khó phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. CCB Phạm Văn Ba chia sẻ: Những năm tháng trong quân ngũ đã rèn giũa cho tôi bản tính kiên cường, không ngại khó khăn, gian khổ, quyết tâm phát triển kinh tế. Những năm qua, Hội CCB huyện Tiên Hải tích cực tuyên truyền đến hội viên tham gia phong trào "CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", tôi đã mạnh dạn đầu tư vốn nuôi bò sinh sản. Từ 2 con bò cái ban đầu, đến nay gia đình tôi đã có 15 con bò cái, mỗi năm sinh sản 10 con bê. Đàn bê được nuôi trong 10 tháng thì xuất bán. Trung bình mỗi con bê bán với giá từ 13 - 18 triệu đồng. Việc nuôi bò cũng không cần phải đầu tư vốn quá nhiều vì nguồn thức ăn có thể tự túc được. Trừ chi phí đầu tư và công chăm sóc đàn bò, gia đình tôi còn lãi khoảng 100 triệu đồng/năm. Ngoài ra, gia đình tôi còn phát triển nuôi ngao, bình quân mỗi năm cho thu nhập 150 triệu đồng.

Hay như CCB Trần Đăng Khoa, thôn Nội Lang Nam, xã Nam Hải đã tiên phong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Với nguồn vốn vay do Hội CCB xã đứng ra tín chấp, cùng với kinh phí của gia đình, vay bạn bè, ông mạnh dạn đầu tư 2,6ha đất vùng ứng trũng ven đê để đào ao thả cá, chăn nuôi tổng hợp. Trong phát triển trang trại, ông chủ động tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm phát triển sản xuất từ những mô hình ở các địa phương trong và ngoài huyện, nhờ đó việc phát triển trang trại của gia đình ông luôn đi đúng hướng cho thu nhập ổn định. Hiện nay, trang trại của CCB Trần Đăng Khoa cho lợi nhuận trên 400 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 4 lao động địa phương. Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, ông còn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương và thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh

Lính Cựu trên mặt trận phát triển kinh tế

Sau những năm tháng tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, trở về cuộc sống đời thường, những cựu chiến binh (CCB) huyện Tiên Hải hôm nay vẫn luôn giữ vững bản lĩnh trên mặt trận phát triển kinh tế, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

nghiệm với hội viên về cách thức chăn nuôi theo mô hình VAC. Không chỉ có CCB Phạm Văn Ba, Trần Đăng Khoa, còn rất nhiều điển hình CCB của huyện Tiên Hải sản xuất, kinh doanh giỏi như ông Nguyễn Đình Thường, xã Đông Hoàng; ông Đoàn Đình Chiến, xã Đông Minh; ông Vũ Ngọc Huyền, xã Đông Cơ và ông Nguyễn Quốc Việt, xã Nam Hải là những tấm gương CCB tiêu biểu trong phát triển kinh tế.

Chung tay giúp hội viên phát triển kinh tế

Những năm tháng gian khó chiến tranh, vì vậy khi trở về với cuộc sống đời thường, mỗi CCB đều mang trong mình ý chí quyết tâm, vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp,

mà trong đó làm giàu chính đáng là một trong những mục tiêu để góp phần xây dựng quê hương. Để đưa phong trào "CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" mang lại hiệu quả, thiết thực, Hội CCB huyện Tiên Hải đã tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên nầm và hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết về phát triển kinh tế của tỉnh, huyện. Trên cơ sở đó, các cấp hội vận dụng xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch thi đua phát triển kinh tế, hỗ trợ hội viên CCB vay vốn, con giống, kiến thức trong sản xuất, kinh doanh, mang lại thu nhập ổn định, giúp cho đời sống của các hội viên CCB

ngày càng được nâng lên. Trong đó, Hội CCB huyện đã phối hợp với các ngân hàng với nguồn vốn 83,8 tỷ đồng cho hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn vay nhiều hộ gia đình hội viên đã vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, toàn huyện có 2 công ty, doanh nghiệp, 26 trang trại, 240 gia trại do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn huyện. Thời gian tới, Hội CCB huyện Tiên Hải tuyên truyền hội viên tiếp tục nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, tích cực tham gia phong trào "CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

MANH THẮNG



Mô hình nuôi tôm sú của hội viên cựu chiến binh xã Đông Minh (Tiên Hải).

TIẾN HẢI Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo

Huyện Tiên Hải vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo. Tại hội nghị, các học viên là cán bộ phụ nữ, tư pháp, đài truyền thanh các xã, thị trấn được truyền đạt nội dung về phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022; hướng dẫn xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2011/QĐ-TTg, ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Thông qua tập huấn giúp nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, nắm vững các chủ trương, chính sách và quy định về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025, qua đó thực hiện việc hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo trong những năm tiếp theo trên địa bàn.

HỒNG HẠNH

QUỲNH PHỤ Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,66%

Theo kết quả rà soát của Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện Quỳnh Phụ về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, tổng số hộ nghèo toàn huyện năm 2022 là 2.444 hộ, chiếm 2,86% (giảm 0,66% so với năm 2021); hộ cận nghèo là 22.405 hộ, chiếm 2,81% (giảm 0,19% so với năm 2021); tổng số hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo là 231 hộ. Quá trình rà soát bảo đảm công khai, khách quan, dân chủ, kịp thời, đúng quy trình, đúng đối tượng. Sau khi có kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện Quỳnh Phụ sẽ triển khai việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 của Đảng, Nhà nước theo quy định.

NGUYỄN CƯỜNG

TRỌNG QUAN Phát triển kinh tế hộ từ chăn nuôi

Phát triển kinh tế từ chăn nuôi đã và đang là hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao với các nông hộ ở xã Trọng Quan (Đông Hưng). Thông qua mô hình, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Nhiều lần đến thăm trang trại rộng trên 10ha của anh Phạm Xuân Khánh, thôn Hưng Quan nhưng lần này chúng tôi cũng có những bất ngờ thú vị. Năm 2016, trang trại chỉ có một dãy chuồng dựng sơ sài nuôi khoảng 70 con trâu, bò, dê không bảo đảm điều kiện cho vật nuôi phát triển. Năm 2020, anh Khánh đã đầu tư xây dựng hệ thống chuồng hiện đại, khép kín, sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi nhằm giữ ấm chân cho vật nuôi và bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, dù trong chuồng lúc nào cũng có gần 300 con trâu, bò nhưng rất sạch sẽ, không có mùi, vật nuôi phát triển tốt, không nhiễm bệnh. Năm 2021, anh Khánh đã lắp thêm hệ thống máng nước uống tự động, đầu tư máy nghiền thức ăn, nhà ủ thức ăn cho trâu, bò để giảm công lao động, giảm chi phí. Anh Khánh cho biết: Trong trang trại tôi còn lắp hệ thống đèn sưởi, quạt lưới xung quanh chuồng để giữ ấm cho trâu, bò những ngày giá rét; cho chúng nghe nhạc để giảm stress, kích thích sự tăng trưởng. Bỏ nghề xây dựng

về quê lập nghiệp với niềm say mê nghề nông, ham học hỏi, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, anh Khánh đã thành công với mô hình nuôi trâu, bò vỗ béo. Trang trại của anh Khánh được huyện Đông Hưng chọn là trang trại lõi để thực hiện đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo

chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo. Không có tiền đầu tư xây dựng trang trại quy mô hiện đại nuôi trâu, bò công nghiệp như anh Khánh nhưng chuồng trại của gia đình anh Nguyễn Văn Trung, thôn Trảng Quan vẫn bảo đảm thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa

đông và luôn sạch sẽ. Anh Trung chia sẻ: Trước tận dụng đồng cỏ tôi chỉ nuôi vài con trâu, bò nhưng sau thấy hiệu quả kinh tế cao, tôi đã đầu tư xây dựng 3 dãy chuồng nuôi 30 con trâu, bò theo kiểu bán công nghiệp. Vào mùa đông thức ăn cho trâu, bò ít, tôi phải chi động trồng cỏ voi, tranh thủ ngày mùa

mua rơm, cây ngô về dự trữ, mỗi vụ tằm 20 tấn rơm khô. Những ngày nắng ấm thì thả trâu, bò ra đồng, ngày lạnh dưới 20°C thì để vật nuôi trong chuồng cho ăn thức ăn dự trữ. Phân trâu, bò tôi tận dụng bón cho cây và nuôi cá. Lấy công làm lãi, tôi kết hợp với một số người trong thôn làm thêm nghề giết mổ trâu, bò. Một năm gia đình thu nhập khoảng 300 triệu đồng từ chăn nuôi gia súc. Bệnh dịch tả lợn châu Phi đã khiến nhiều hộ chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề, có người phải để chuồng trống, nhưng gia đình anh Nguyễn Ngọc Triu, thôn Vinh Tiến với kinh nghiệm lâu năm và luôn thực hiện nghiêm ngặt quy trình phòng dịch nên xuất chuồng khoảng 40 - 50 tấn lợn thịt/năm. Anh Triu cho biết: Trước gia đình nuôi gà nhưng hay bị bệnh, không hiệu quả, vì vậy tôi sửa chuồng nuôi lợn, năm ngoài lợn cũng bị chết vì dịch nhưng năm nay tôi tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng dịch, tiêm phòng đầy đủ. Chỉ một mình vào chuồng nuôi, vệ sinh xuyên sát khuẩn, thay sinh chuồng trại, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, tăng sức đề kháng cho lợn bằng thuốc bổ... Hiện trong chuồng đang nuôi trên 200 đầu lợn, trong đó có 25 con lợn nái, 150 con lợn thịt và khoảng 50 con lợn con. Mô hình nuôi lợn công nghiệp đã giúp gia đình anh Triu

đạt doanh thu 2,5 - 3 tỷ đồng/năm. Những năm gần đây, số mô hình chăn nuôi nông hộ với quy mô nhỏ lẻ ở xã Trọng Quan đang có xu hướng giảm dần. Thay vào đó là sự phát triển của các trang trại chăn nuôi cho vật mô từ nhỏ đến lớn. Đây là xu hướng tích cực, góp phần phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, tăng thu nhập cho các hộ gia đình. Anh Đỗ Duy Hà, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã Trọng Quan cho biết: Hiện toàn xã có trên 50.000 con gia súc, gia cầm. Có 1 trang trại nuôi trâu, bò, 2 trang trại nuôi lợn quy mô trên 200 con/trang trại, 3 trang trại nuôi gà quy mô 2.000 - 3.000 con/trang trại, 1 trang trại nuôi thỏ quy mô trên 300 con. Địa phương luôn xác định phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại là tiền đề để phát triển kinh tế tập thể. Vì vậy, hàng năm chính quyền xã luôn quan tâm hỗ trợ người dân về kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ con giống, vật tư, tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi, hướng dẫn cách chăn nuôi an toàn để sản xuất hiệu quả. Ngày càng có nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

THU HIỀN



Trang trại nuôi trâu, bò vỗ béo của anh Phạm Xuân Khánh, xã Trọng Quan quy mô gần 300 con.